

## Thuế và ngân sách

Hội Đồng Thành Phố Bloomington sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai vào thứ Hai, ngày 16 Tháng Mười Hai, lúc 6:30 giờ chiều, để thu thập ý kiến về đề xuất thuế và ngân sách năm 2025 của Thành phố. Phiên điều trần sẽ diễn ra tại Phòng Hội Đồng Thành Phố tại Bloomington Civic Plaza, 1800 West Old Shakopee Road. Để biết chi tiết về cách tham gia trực tiếp hoặc qua điện thoại, hãy truy cập [blm.mn/cc-1216](http://blm.mn/cc-1216) hoặc gọi số 952-563-8790.

Vào ngày 9 Tháng Chín, 2024, Hội Đồng Thành Phố ấn định mức thuế sơ bộ cho năm 2025 là \$89,739,962, phản ánh mức gia tăng 11.50% so với mức thuế năm 2024. Số tiền thuế có thể được giảm trước khi áp dụng lần cuối nhưng không thể gia tăng. Để biết thêm thông tin về ngân sách của Thành phố và thông tin chi tiết từ các sự kiện Gắn Kết Cộng Chúng Về Ngân Sách được tổ chức vào mùa hè và mùa thu này, hãy truy cập [blm.mn/budget](http://blm.mn/budget).

## BLOOMINGTON.

tomorrow. together.

### Sứ Mệnh của Chúng Tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng lâu dài và đáng chú ý nơi mọi người mong muốn trở thành như vậy.

Ngân sách đề xuất năm 2025 phù hợp với Bloomington. Ngày mai. Cùng nhau. sứ mệnh và ba ưu tiên chính của kế hoạch:



Một cộng đồng kết nối và thân thiện



Một cộng đồng lành mạnh



Một cộng đồng có sự tăng trưởng kinh tế công bằng

### Đầu Tư vào Các Ưu Tiên của Chúng Tôi

Người dân đã nói rõ rằng họ đánh giá cao các công viên và an toàn công cộng của Bloomington thông qua Khảo Sát Cộng Đồng Quốc Gia™ và tại các sự kiện thu hút ngân sách trong năm. Dưới đây là một số cách chúng tôi đang đầu tư vào những ưu tiên đó:

- Hội Đồng Thành Phố đã phê duyệt việc bổ sung tạm thời quá số lượng Cảnh Sát được ủy quyền để giải quyết vấn đề nghỉ hưu theo kế hoạch. Điều này sẽ giảm số lượng giờ làm thêm cần thiết và đáp ứng nhu cầu nhân sự toàn lực.
- Khoản thuế đề xuất năm 2025 cũng bao gồm kinh phí để hoàn thành việc xây dựng Công Viên Bryant mới, sân chơi hòa nhập hoàn toàn đầu tiên của Bloomington cùng với nơi trú ẩn công viên được thiết kế lại.
- Kinh phí để hoàn thành Công Viên Tretbaugh mới, sẽ là công viên kỹ năng đi xe đạp có đường dành cho xe bốn bánh được trải nhựa và đường trải sỏi để phát triển kỹ năng đi xe đạp leo núi, cũng được bao gồm trong thuế đề xuất năm 2025.

### Sách Lược Dài Hạn của Sở Cứu Hỏa



- Thúc đẩy quá trình chuyển đổi dài hạn do Hội Đồng Thành Phố khởi xướng vào năm 2022 nhằm phát triển từ sở cứu hỏa trả phí khi được gọi đến theo yêu cầu sang mô hình kết hợp với lính cứu hỏa toàn thời gian và bán thời gian để tăng cường thời gian ứng phó với hỏa hoạn và cải thiện sự an toàn của cộng đồng.
- Tiếp tục bổ sung thêm lính cứu hỏa mỗi năm hướng tới mục tiêu của bộ phận tổng hợp (75 lính cứu hỏa toàn thời gian, 65 lính cứu hỏa bán thời gian, 15 nhân viên chỉ huy và thanh tra cứu hỏa)
- Cập nhật sáu trạm cứu hỏa để hỗ trợ mô hình kết hợp, giải quyết các nhu cầu quan trọng ở các trạm từ những năm 1960. Cả hai đã được xây dựng lại và có kế hoạch hoàn thành phần còn lại vào năm 2030.



Nhân viên thành phố chủ trì một trong bảy bảng thông tin về ngân sách 2025

El consejo municipal de la ciudad de Bloomington convocará una audiencia pública para escuchar de usted sobre la propuesta de recaudación de impuestos y el presupuesto de la ciudad para el año 2025, el día lunes, 16 de diciembre a las 6:30 p.m. Para más información en español, por favor visite la página de la red del internet [blm.mn/property-tax](http://blm.mn/property-tax)

Dawlada Hoose ee Bloomington waxay qaban doontaa kulan lagu dhegeysanayo dadwaynaha Isniinta, Diisambar 16 markay tahay saacada 6:30 fiidnimo si lagaaga dhegasto adiga arinta ku saabsan cashuur saarida iyo miisaaniyada Magaalada 2025 ee la soo jeediyay. Wixii macluul- maad dheeraad ah ee ku qoran Af Soomaali, fadlan booqo [blm.mn/property-tax](http://blm.mn/property-tax)

Hội Đồng Thành Phố Bloomington sẽ tổ chức một buổi điều trần công cộng vào thứ Hai, ngày 16 tháng Mười hai, lúc 6:30 giờ tối để nghe ý kiến của quý vị về đề xuất ngân sách và vấn đề đánh thuế năm 2025 của Thành Phố. Để tìm hiểu thêm bằng tiếng Việt, vui lòng truy cập trang mạng [blm.mn/property-tax](http://blm.mn/property-tax)